

ชี้แจงการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

นำเสนอเมื่อ : 26 ม.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือชี้แจงการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp รายละเอียด ดังนี้



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ชี้แจงการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเปิดบริการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ โดยสามารถจัดค่ายวันเสาร์-อาทิตย์ (กรณียังไม่ปิดภาคเรียน) หรือจัดภาคฤดูร้อน ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดย สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณให้ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรม สพฐ. ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ตามที่ สพฐ. เสนอ นั้น มีหลายกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถจัดได้ทุกแห่ง เช่น ค่ายศิลปะ ค่ายกีฬา ค่ายนันทนาการ เป็นต้น แต่บางกิจกรรม เช่น ว่ายน้ำเพื่อชีวิต อาจเหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมจึงควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการ

๒. การรายงานผลการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ ให้ออกเป็น ๒ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ เมื่อเริ่มโครงการ ให้สำรวจความพร้อมและส่งข้อมูลภาพรวมการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ สพฐ. จะได้มีข้อมูลเบื้องต้นว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้อะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จัดช่วงเวลาใด และจัดที่ไหนบ้าง ซึ่งในระยะที่ ๑ ให้ออกภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระยะที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้สรุปข้อมูลผลการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ (ตามแบบฟอร์มรายงานที่ส่งไปแล้ว) สำหรับประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา และสรุปเป็นคำร้อยละของความพึงพอใจ เพื่อ สพฐ. จะสรุปภาพรวมให้ระดับนโยบายทราบ ซึ่งในระยะที่ ๒ ให้ออกภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐

๓. งบประมาณ ให้ใช้งบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕

E-mail : assessment.obec@gmail.com

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 25 ม.ค. 60